

Số: /BC-SNN

Đồng Tháp, ngày tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Công tác đối ngoại năm 2022 và kế hoạch đối ngoại năm 2023

Căn cứ Công văn số 912/SNGV-VP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Sở Ngoại vụ, về thực hiện báo cáo công tác đối ngoại năm 2022 và xây dựng kế hoạch đối ngoại năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả như sau:

I. Tình hình chung, bối cảnh chung

Chuyển từ “ứng phó với khủng hoảng” sang “thích ứng an toàn” với đại dịch COVID-19, trạng thái “bình thường mới” từng bước định hình với việc mở cửa trở lại nền kinh tế, công tác đối ngoại đã tiếp tục góp phần quảng bá mạnh mẽ ra thế giới hình ảnh sinh động về một nước Việt Nam độc lập, tự chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và truyền thống, là người bạn thủy chung, là đối tác tin cậy; quan hệ giữa Đồng Tháp với các đối tác trong năm 2022 đã có những phát triển mạnh mẽ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả; tăng cường tin cậy chính trị, đan xen lợi ích, nhất là với các nước có các Tỉnh láng giềng, bạn bè truyền thống, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Từ đó, có thể nói, công tác đối ngoại của tỉnh Đồng Tháp nói chung và Sở Nông nghiệp và PTNT nói riêng đã hoàn thành tốt cả 3 nhiệm vụ cơ bản là giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, thu hút các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế, uy tín của Tỉnh trên trường quốc tế năm 2022.

II. Kết quả triển khai các hoạt động đối ngoại năm 2022

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đối ngoại theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Chỉ thị số 38-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

Qua công tác triển khai, công tác đối ngoại được các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt theo quy định, tiếp và dẫn Đoàn đến tham quan, khảo sát phối hợp với ngành chức năng và địa phương giám sát chặt chẽ, Đoàn đến làm việc thực hiện đúng theo quy định của Tỉnh.

1. Thống kê kết quả thực hiện đoàn ra, đoàn vào

a) Đoàn ra: *Không có.*

b) Đoàn vào: Tính chất hoạt động, cơ quan/tổ chức nước cử đoàn, cấp trưởng đoàn, số lượng người, thời gian, nguồn kinh phí tiếp đoàn; số lượng đoàn/thành viên đoàn tăng, giảm so với cùng kỳ năm 2021 (*Phụ lục 2 đính kèm*).

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT được Ủy ban nhân dân Tỉnh và Sở Ngoại vụ cho phép tiếp và làm việc với 26 tổ chức, đoàn nước ngoài, tăng 20 đoàn so với năm 2021, cụ thể:

+ 02 Đoàn của Pháp: Đoàn phóng viên của hãng SARL GEORAMA TV (Pháp); Công ty Ausvet tại TPHCM đưa chuyên gia Dự án Transform.

+ 07 Đoàn của Hoa Kỳ: Đoàn công tác Tổ chức PATH (02 lượt); Đoàn viên chức Phòng Nông nghiệp đối ngoại thuộc ĐSQ Hoa Kỳ và TLSQ Hoa Kỳ; Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ; Đoàn công tác Ngân hàng thế giới về Dự án ICRSL/WB9 và WB11; Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN); Đoàn WWF Quốc tế; Đoàn WB và CPO-Ban quản lý Trung ương các Dự án Thuỷ lợi đến làm việc về dự án WB11.

+ 03 Đoàn của Úc: Đoàn Đại sứ quán Úc; Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch; Đoàn Bí thư Thứ hai phụ trách phát triển thuộc Đại sứ Quán Úc.

+ 04 Tổ chức Nhật bản: Tổ chức Seed to Table (07 lượt); Đoàn chuyên gia Nhật Bản khảo sát vùng trồng; Công ty TNHH Quốc tế Khải Xuân đưa chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản; Đoàn công tác JICA.

+ 01 Đoàn Nga: Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chi nhánh phía Nam (02 lượt).

+ 02 Đoàn Hà Lan: Đoàn Fresh Studio Innovation Asia - Dự án GIC Việt Nam (02 lượt); Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV.

+ 01 Đoàn Đức: Đoàn dự án GIZ của Việt Nam, Ban Quản lý dự án Trung ương (CPMU) (02 lượt).

+ 01 Tổ chức Indonesia: Tổ chức Rikolto.

+ 01 Đoàn Hàn Quốc: Đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc

+ 01 Đoàn Brasil: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa người nước ngoài Brasil.

+ 01 Đoàn Ấn Độ: Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa người nước ngoài Ấn Độ.

+ 01 Đoàn Campuchia: Trường Đại học Cần Thơ đưa chuyên gia nước ngoài.

+ 01 Đoàn liên minh Châu Âu (EU) : Đoàn công tác chuẩn bị dự án STAR-FARM

- Tình hình quản lý du học sinh học tập nước ngoài.

Tình hình quản lý du học sinh học tập nước ngoài. Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có quản lý 01 công chức du học tiến sĩ nước ngoài là Đặng Quang Hiếu, dự học chương trình nghiên cứu sinh chuyên ngành “sinh lý và miễn dịch ở động vật thủy sản” theo Dự án Pangagen (Dự án hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Namur và Trường Đại học Liege, Bỉ). Thời gian học 05 năm kể từ năm 2017, đã hoàn thành chương trình vào tháng 6/2022 và trở lại công tác.

2. Công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế, dự kiến kế hoạch năm 2022: *Không có.*

3. Công tác tổ chức và quản lý các thỏa thuận quốc tế/văn bản hợp tác quốc tế do cơ quan, do địa phương ký kết năm 2022 hoặc tham mưu cho Tỉnh ký kết, đánh giá tình hình triển khai các thỏa thuận đã ký. *Không có*

4. Công tác ngoại giao kinh tế: *Không có.*

5. Công tác Vận động và quản lý viện trợ Phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

a) Tổng hợp các chương trình, dự án và giá trị viện trợ PCPNN trong năm 2022 (*Phụ lục 5 đính kèm*).

Trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp thực hiện 03 Dự: Tổ chức Rikolto International tại Việt Nam (Rikolto); Tổ chức Seed to Table/Nhật Bản; Tổ chức AWA Đại sứ quán Úc.

b) Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN:

- Tổ chức Rikolto International tại Việt Nam (Rikolto) tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án “Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững và bao trùm cho nông hộ nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2026”.

- Tổ chức Seed to Table/Nhật Bản đã ký kết Văn kiện và triển khai thực hiện Dự án “Phát triển Nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2 (3/2022 đến tháng 3/2023) nhằm mục đích cải thiện hệ sinh thái và nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho các nhóm nông dân quy mô nhỏ và các em học sinh tỉnh Đồng Tháp.

- Tổ chức AWA Đại sứ quán Úc thực hiện khoản viện trợ phi dự án hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống tại Trường tiểu học Tân Huệ 1, huyện Thanh Bình thuộc Dự án trình diễn công nghệ Việt Nam. Hiện nay dự án đã kết thúc, công trình hệ thống xử lý nước uống đã vận hành đưa vào sử dụng hiệu quả.

d) Nhận xét về tình hình công tác PCPNN.

Cơ chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN được thực hiện tốt. Các tổ chức PCPNN hoạt động phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả; chưa xảy ra vấn đề phức tạp không giải quyết được.

6. Công tác Văn hoá đối ngoại

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại của Tỉnh, tăng cường giao lưu, sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa các Đoàn nước ngoài đến làm việc, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao vị thế, uy tín của Tỉnh trên trường quốc tế. Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt văn hoá trong công tác đối ngoại, gắn kết trong đối ngoại với phát huy giá trị văn hóa, con người, quảng bá hình ảnh Tỉnh ra nước ngoài dưới nhiều hình thức, phương thức thể hiện đa dạng, phong phú, phù hợp với điều

kiện thực tiễn. Kết quả, năm 2022 Ngành Nông nghiệp và PTNT chưa xảy ra tình trạng công chức, viên chức vi phạm văn hoá trong công tác đối ngoại.

III. Những thuận lợi và khó khăn; những kết quả và vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại, nhất là khó khăn trong thời gian diễn biến dịch COVID-19 tại lĩnh vực ngành quản lý.

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, tổ chức PCPNN đến làm việc, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn và hỗ trợ kinh phí để thực hiện một số chương trình, dự án, góp phần vào việc nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng tháp Mười, chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam, phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của tỉnh, cũng như góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân tỉnh nhà. Ngoài ra, thông qua việc hợp tác, các chương trình, dự án cũng đã tạo điều kiện cho các công chức, viên chức của Sở Nông Nghiệp và PTNT được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn với các đối tác, nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Việc hợp tác cùng Tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, thực hiện các dự án tạo điều kiện cho các Hợp tác xã Nông nghiệp được tập huấn chuyên môn, hỗ trợ dụng cụ bảo hộ lao động, xây dựng các mô hình sản xuất mẫu, thay đổi tập quán canh tác sản xuất theo hướng an toàn (SRP); thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ ngành nông nghiệp, ngành giáo dục và đào tạo, Hội LHPN tỉnh...

2. Khó khăn

Trong quá trình tiếp và làm việc với các đối tác nước ngoài, đôi lúc có một số hoạt động phát sinh thêm ngoài kế hoạch, thời gian đến làm việc cận ngày, đã gây không ít khó khăn cho Sở Nông nghiệp và PTNT trong quá trình xin phép, phân công đơn vị trực thuộc chuẩn bị tài liệu tiếp làm việc.

IV. Đề xuất giải pháp, kiến nghị

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh, kiến nghị UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai các chương trình, dự án nhân đạo, phát triển kinh tế xã hội... trên cơ sở tuân thủ quy định, pháp luật Việt Nam.

V. Phương hướng công tác đối ngoại năm 2023

1. Dự báo tình hình

Trong thời gian tới, tình hình khu vực, thế giới được dự đoán có nhiều chuyển biến phức tạp, đòi hỏi cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương của tỉnh thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết hợp với các chương trình thông tin quảng bá, giới thiệu vùng đất, văn hóa, con người Đồng Tháp đối với các sự kiện đối ngoại, chuyên thăm, làm việc của lãnh đạo các tỉnh thuộc vương quốc Campuchia, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc,... tại Đồng Tháp; chủ

động hợp tác và giao lưu, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đồng Tháp ra thế giới, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nước trên các lĩnh vực mà tỉnh ta có thế mạnh.

Tiếp tục triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn từ nay đến năm 2030; tiếp tục phát triển một số ngành tạo tiền đề cho ngành công nghiệp văn hóa ở Đồng Tháp hình thành, song hành với công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hoá gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thúc đẩy văn hóa và văn hóa đối ngoại phát triển bền vững. Ngoài ra, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, người Đồng Tháp nói riêng hướng về quê hương, đầu tư, sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Phương hướng

Trong năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động thực hiện một số công tác đối ngoại sau:

- Tiếp tục hợp tác với Tổ chức Rikolto International thực hiện dự án “Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững và bao trùm cho nông hộ nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022-2026”; Tổ chức Seed to Table thực hiện Dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2 (2021-2023) nhằm hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ áp dụng kỹ thuật nông nghiệp hữu cơ, nâng cao kỹ thuật chế biến nông sản hữu cơ, kỹ năng quản lý chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân; Triển khai thực hiện Dự án Các Chiến lược Chuyển đổi để Quản lý Nguy cơ Đâu ra của Trang trại (Dự án Transform).

- Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai thực hiện các dự án nước ngoài mà Ngành đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh giao trong năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác đối ngoại năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT./.

Nơi nhận:

- Sở Ngoại vụ;
- GD và các PGD Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, VP(Đ).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Thành Ngoan

PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐOÀN VÀO NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-SNN ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
1.	Đoàn phóng viên của hãng SARL GEORAMA TV (Pháp)	Bà Bùi Thị Mai Trang, cán bộ Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Cục phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao	Pháp	Quay phim quang cảnh tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng và ghi hình ông Carroll Dennis Thomas giới thiệu về các loài động vật hoang dã và thông tin về dịch cúm gia cầm.	06 người: 02 người Việt Nam và 04 người nước ngoài	Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 30/4/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 1438/BC-SNN ngày 06/5/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp	
2.	Đoàn công tác Tổ chức PATH	Ông Nguyễn Bình Nguyên, Quản lý dự án IDDS, PATH Việt Nam	Hoa kỳ	Thăm thực địa và trao đổi các khía cạnh liên quan đến khả năng triển khai một dự án mới về các bệnh truyền lây từ động vật sang người, trong đó USAID là cơ quan tài trợ thông qua Đại học Bang Washington, còn tổ chức PATH là đối tác thực hiện tại Việt Nam.	- Ngày 7/5/2022: 08 người: 05 người Việt Nam và 03 người nước ngoài - Ngày 22/6/2022: 05 người: 04 người Việt Nam, 01 người nước ngoài	- Ngày 7/5/2022 Ngày 22/6/2022	Kinh phí Dự án	- Số 1503/BC-SNN ngày 11/5/2022 - Số 2195/BC-SNN ngày 27/6/2022	

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
3.	Tổ chức Seed To Tabe	Bà INO MAYU	Nhật	Thực hiện Dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2022	01 người nước ngoài Ngày 03/8/2022-31/8/2022: 03 người: 01 người Việt nam, 02 người nước ngoài - Ngày 7/9/2022-23/9/2022: 01 người nước ngoài	- Ngày 8/2-25/2/2022 - Ngày 9/3-31/3/2022 - Ngày 04/4/2022 - 28/4/2022 - Ngày 3/6/2022-9/6/2022 - Ngày 21/7/2022-29/7/2022 - Ngày 3/8/2022-31/8/2022 - Ngày 7/9/2022-23/9/2022	- 50.307 USD (T5/2021-T3/2022) do Tổ chức Seed To Tabe trực tiếp quản lý vốn.	- Số 579/BCSNN ngày 02/3/2022 - Số 1066/BCSNN ngày 06/4/2022 - Số 1409/BC-SNN ngày 4/5/2022 - Số 2012/BC-SNN ngày 15/6/2022 - Số 2764/BC-SNN ngày 03/8/2022 - Số 3191/BC-SNN ngày 7/9/2022 - Chưa có Báo cáo	Dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2022
4.	Đoàn Đại sứ quán Úc	Bà Robyn Mudie	Australia	Thực hiện Khoản viện trợ phi dự án Hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống tại Trường tiểu học Tân Huệ 1, huyện Thanh Bình thuộc	Ngày 29/3/2022: 04 người: 02 người Việt	Ngày 29/3/2022	35.000 AUD (Tổ chức WA trực tiếp quản lý vốn)	- Số 1040/BC-SNN ngày 5/4/2022	Dự án trình diễn công nghệ Việt

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
				Dự án trình diễn công nghệ Việt Nam	Nam, 02 người nước ngoài Ngày 29/4/2022: 08 người: 04 người Việt nam, 04 người nước ngoài	Ngày 29/4/2022		- Số 1439/BC-SNN ngày 6/5/2022	Nam
5.	Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch	Nguyễn Duy Đức	Australia	Hội thảo, khảo sát thực tế, tập huấn kỹ thuật canh tác, xử lý và bảo quản sau thu hoạch trên cây xoài	12 người: 11 người Việt nam, 01 người nước ngoài	Ngày 18/4/2022-21/4/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 1307/BC-SNN ngày 26/4/2022	
6.	Đoàn WWF Quốc tế tham quan thực địa tại Tỉnh Đồng Tháp	Bộ Nông nghiệp và PTNT	Hoa kỳ	Chia sẻ phương pháp tiếp cận cảnh quan bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu	21 người: 13 người Việt nam, 08 người nước ngoài	Ngày 17/2/2022-18/2/2025	Kinh phí của Đoàn	Số 497/BC-SNN ngày 23/02/2022	
7.	Đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Hoa kỳ	Khảo sát và làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Vườn quốc gia Tràm chim để trao đổi thông tin và chuẩn bị nội dung xây dựng Dự án về Nông nghiệp Thích ứng với Khí hậu, tại Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở Bản Thỏa thuận đã ký kết giữa USAID và Bộ Nông nghiệp và PTNT.	07 người : 05 người Việt nam, 02 người nước ngoài	Ngày 19/7/2022-20/7/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 2640/BC-SNN ngày 25/7/2022	
8.	Đoàn WB và CPO-Ban quản lý Trung ương	Ban Quản lý Trung ương Dự án Thủy lợi	Hoa kỳ	Đánh giá về định hướng đề xuất của địa phương về đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh	12 người: 11 người Việt nam. 01 người	Ngày 30/03/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 1067/BC-SNN ngày 6/4/2022	

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
	các Dự án Thủy lợi đến làm việc về dự án WB11			trực cấp nước ngọt và tiêu thoát lũ vùng Đồng Tháp Mười, đảm bảo chống chịu biến đổi khí hậu và chuyển đổi sinh kế cho người dân trong vùng.	nước ngoài				
9.	Đoàn công tác chuẩn bị dự án STAR-FARM	Vụ Hợp tác quốc tế-Bộ Nông nghiệp và PTNT	Liên minh Châu Âu (EU)	<p>Tìm hiểu hiện trạng và ưu tiên về phát triển nông nghiệp của Tỉnh.</p> <p>- Đánh giá sự phù hợp của dự án với điều kiện thực tế của Tỉnh.</p> <p>- Phối hợp để thiết kế mô hình dự án khi điều kiện thực tế phù hợp, đáp ứng được yêu cầu triển khai dự án.</p>	07 người: 03 người Việt Nam, 04 người nước ngoài	Ngày 29/3/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 1029/BC-SNN ngày 04/4/2022	Dự án: chuyển đổi hệ sinh thái nông nghiệp thông minh theo hướng phục hồi bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long
10.	Đoàn chuyên gia Nhật Bản khảo sát vùng trồng nhãn tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp	Nguyễn Thị Thu Hương- Phó Cục trưởng Cục BVTV	Nhật	Giám sát thí nghiệm xử lý nhãn xuất khẩu; kiểm tra và đánh giá vùng trồng, các cơ sở xử lý lạnh cho nhãn của Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản	07 người: 05 người Việt nam, 02 người nước ngoài	Ngày 10/6/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 2048/BC-SNN ngày 16/6/2022	
11.	Đoàn Bí thư Thứ hai phụ trách phát triển thuộc Đại sứ Quán Úc	Lãnh sự quán Úc	Australia	<p>- Tham quan Vườn QG Tràm chim</p> <p>- Trao đổi, tìm hiểu về các hoạt động kinh doanh của Sunrice Việt Nam và các Chương trình Nghiên cứu và Phát triển chuỗi giá trị Lúa gạo khu vực ĐBSCL.</p>	04 người: 02 người Việt Nam, 02 người nước ngoài	Ngày 29/3/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 1040/BC-SNN ngày 5/4/2022	
12.	Đoàn Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia- Dự án GIC Việt Nam	René Petrus Catharina van Rense	Hà Lan	- Hỗ trợ nông dân và các tác nhân tham gia chuỗi nâng cao lợi nhuận từ trái xoài có chất lượng và tạo ra cơ hội việc làm, đặc biệt cho lao động trẻ và phụ nữ	- 05 người: 04 người Việt Nam, 01 người nước ngoài	- Ngày 21/4/2022	Kinh phí của Đoàn	- Số 1382/BC-SNN ngày 29/4/2022	

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
				- Nội dung bàn thống nhất kế hoạch tập huấn và phân bổ kinh phí cho gói tập huấn gói kỹ thuật canh tác xoài-Dự án GIC Việt Nam	- 04 người: 03 người Việt nam, 01 người nước ngoài	- Ngày 21/7/.2022		- Số 2709/BC-SNN ngày 28/7/2022	
13.	Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa người nước ngoài Brasil	- Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Kỹ thuật Thương mại tại Việt Nam	Brasil	Thăm viếng nông dân và làm việc với Chi cục Trồng trọt và BVTV Đồng Tháp	9 người: 08 người Việt Nam, 01 người nước ngoài	Ngày 21/7/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 2708/BC-SNN ngày 28/7/2022	
14.	Công ty TNHH Syngenta Việt Nam đưa người nước ngoài Ấn Độ	Nguyễn Công Hà- GD MKT Công ty TNHH Syngenta Việt Nam	Ấn độ	Thăm viếng thị trường, đại lý, nông dân	05 người: 02 người Việt Nam, 03 người nước ngoài		Kinh phí của Đoàn	Số 2765/BC-SNN ngày 03/8/2022	
15.	Trường Đại học Cần Thơ đưa chuyên gia nước ngoài	Ông Bùi Minh Tâm, Giảng viên Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ	Cappuchia	Đoàn khách đến tỉnh Đồng Tháp để học tập và tham quan mô hình nuôi và sản xuất giống cá lóc	17 người: 02 người Việt Nam, 15 người nước ngoài	Ngày 07/7/2022	Kinh phí của Đoàn	- Số 2496/BC-SNN ngày 14/7/2022	
16.	Công ty TNHH Quốc tế Khải Xuân đưa chuyên gia nông nghiệp Nhật Bản		Nhật bản	Đoàn chuyên gia hướng dẫn nông dân tiếp cận các kỹ thuật công nghệ mới, đánh giá chất lượng đất, cải tạo giá thể trồng, sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp cải tạo đất.	04 người: 02 người Việt Nam, 02 người nước ngoài	Ngày 29/6/2022-30/6/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 2355/BC-SNN ngày 6/7/2022	
17.	Đoàn dự án GIZ của Việt Nam, Ban Quản lý dự án	Ông Jens TREFFNER	Đức	Trao đổi thông tin về các hoạt động IFAD, UNIDO và GIZ tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện và phối hợp với dự án: tham gia đào	05 người: 04 người Việt nam, 01 người nước ngoài	Ngày 21/4/2022	Kinh phí của Đoàn	- 1382/BC-SNN ngày 29/4/2022	

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
	Trung ương (CPMU)			tạo tập huấn, lập kế hoạch và thực hiện gói kỹ thuật (tập huấn, mô hình, giám sát), gói HTX và Lớp học kinh doanh cho nông dân (lựa chọn HTX, tập huấn FBS, tập huấn HTX)	07 người: 03 người Việt Nam, 04 người nước ngoài	- Ngày 3/6/2022- 7/6/2022		- Số 1956/BC-SNN ngày 9/6/2022	
18.	Đoàn công tác JICA	Ông Okuda Yoshiki	Nhật	- Khảo sát các địa phương nguồn lao động có nguyện vọng sang Nhật làm việc về lĩnh vực Nông nghiệp - Khi hết thời hạn lao động trở về Việt Nam người lao động sẽ có được trình độ ngoại ngữ, có kỹ thuật sản xuất chất lượng cao. được hỗ trợ, giới thiệu việc làm thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong các công ty Việt Nam hoặc tổ chức JICA giới thiệu vào làm tại các công ty Nhật Bản ở Việt Nam và được hưởng các chính sách hỗ trợ lao động khác theo quy định.	03 người: 02 người Việt nam, 01 người nước ngoài	Ngày 31/3/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 1083/BC-SNN ngày 08/4/2022	
19.	Công ty Ausvet tại TPHCM đưa chuyên gia Dự án Transform	Nguyễn Văn Cường Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Ausvet tại TP. Hồ Chí Minh, Điều phối viên Việt Nam	Pháp	- Đánh giá nhu cầu và khả năng sử dụng công cụ dữ liệu số trong ngành chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam. - Phỏng vấn các cán bộ thú y tại Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp, Tổ Thú y và nhân viên thú y xã. - Phỏng vấn nhân viên tại các cửa hàng bán thuốc thú y, bán thức ăn,	10 người : 08 người Việt nam, 02 người nước ngoài	Ngày 27/6/2022- 28/6/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 2390/BC-SNN ngày 7/7/2022	

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
				người bán vật tư nông nghiệp, người làm trong lò mổ, người mua bán gà. - Thăm và phỏng vấn các trại chăn nuôi gà. - Nội dung phỏng vấn: chủ đề chung trong chăn nuôi gia cầm; phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm; sử dụng kháng sinh và quản lý việc sử dụng kháng sinh; thông tin và giám sát sức khoẻ động vật.					
20.	Đoàn viên chức Phòng Nông nghiệp đối ngoại thuộc ĐSQ Hoa Kỳ và TLSQ Hoa Kỳ	Bà Võ Đình Hoài Than	Hoa kỳ	Đoàn đến làm việc tìm hiểu về tình hình sản xuất lúa gạo và tác động và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp	03 người, 01 người Việt Nam, 02 người nước ngoài	Ngày 7/03/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 730/BC-SNN ngày 14/03/2022	
21.	Đoàn tình nguyện viên Hàn Quốc	Ông Kwak Busung, trưởng đoàn đại diện SGF	Hàn Quốc	Thăm và thực hiện một số hoạt động cộng đồng tại làng Saemaul xã Tân Hội Trung, như: gấp gờ, giao lưu với bà con tại Tân Hội Trung; sửa cửa, lắp màn chống muỗi; sơn và vẽ tranh tường	26 người : 02 người Việt Nam, 24 người nước ngoài	Ngày 19 - 20/8/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 283/ BC-VPĐP, ngày 24/8/2022 của Văn phòng Điều phối điều phối Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM và tái cơ cấu ngành nông nghiệp	
22.	Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Chi nhánh phía Nam		Nga	Khảo sát nghiên cứu hệ sinh thái sông Mê Kông - Đánh giá hiện trạng, sự biến động của cấu trúc và sự phong phú của các quần xã cá và giáp xác 10 chân ở hạ lưu sông Mê Kông dưới tác động của các yếu tố môi trường và sự ô nhiễm do con người gây ra.	13 người: 08 người Việt nam, 05 người nước ngoài	Đoàn 1: từ ngày 9/03/2022-13/03/2022 Đoàn 2: Đợt 1 từ ngày 10/03/2022-13/03/2022;	Kinh phí của Đoàn	Số 1278/BC-SNN ngày 24/4/2022	

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
				- Xác định thành phần loài và cấu trúc khu hệ cá trên hệ thống Sông Tiền chảy qua tỉnh Đồng Tháp làm cơ sở cho việc quản lý hệ sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long.		Đợt 2 từ ngày 16/4/2022 - ngày 9/4/2022			
23.	Đoàn công tác Ngân hàng thế giới về Dự án ICRSL/WB9 và WB11	Ngân hàng thế giới WB	Hoa kỳ	- Tiến độ chung của Tiêu dự án ICRSL/WB9, hướng sử dụng vốn kết dư của Tiêu dự án ; Đề xuất một số nội dung thực hiện cho Dự án Chống chịu biến đổi khí hậu tổng hợp và chuyển đổi sinh kế vùng ĐBSCL phát triển bền vững và thịnh vượng (WB11) ; Một số cơ hội hỗ trợ của WB cho tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch tỉnh.	08 người: 05 người Việt Nam, 03 người nước ngoài	Ngày 31/5/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 1912/BC-SNN ngày 7/6/2022	
24.	Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN)	Bà Courtney Brooke Weatherby, Phó Giám đốc Trung tâm Stimson	Hoa kỳ	Khảo sát; trao đổi, chia sẻ các nội dung về các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp, nông nghiệp thuận thiên; ảnh hưởng của lượng nước sông Mê Công giảm trong những năm gần đây đến cuộc sống của người dân; nhu cầu của nông dân đối với việc được cung cấp, tiếp cận các thông tin về dự báo thời tiết, mưa lũ	02 người : 01 người Việt Nam, 01 người nước ngoài	Ngày 28/7/2022	Kinh phí của Đoàn	Số 2720/BC-SNN ngày 29/7/2022	
25.	Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV	Ông Peter Loach	Hà Lan	Giới thiệu và đề xuất Dự án “Chuyển đổi chuỗi Giá trị Lúa Gạo	04 người; 03 người Việt Nam, 01 người nước ngoài	Ngày 28/4/2022	Kinh phí của Tổ chức	Số 1408/BC-SNN ngày 4/5/2022	
26.	Tổ chức Rikolto	Bà Catur Utami Dewi, Điều phối	Indonesia	Thăm và làm việc với các Hợp tác xã về sản xuất lúa bền vững	04 người : 02 người Việt Nam, 02	Ngày 11/8/2022-13/8/2022	Kinh phí của Tổ chức	Số 2956/BC-SNN ngày 16/8/2022	

T T	Tên đoàn	Trưởng đoàn	Đến từ nước	Nội dung hoạt động	số người	Thời gian thực hiện	Kinh phí	báo cáo	Đoàn trong KH
		Chương trình lúa gạo Rikolto toàn cầu		SRP đang được triển khai; Thảo luận những thuận lợi và khó khăn của các Hợp tác xã trong quá trình vận hành, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo; Kế hoạch triển khai chương trình hoạt động của dự án “ Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững cho nông hộ nhỏ Việt Nam ” trong thời gian tới.	người nước ngoài				

PHỤ LỤC 5: THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số /BC-SNN ngày /9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Stt	Tên dự án/ khoản viện trợ phi dự án	Tổ chức/cá nhân tài trợ	Cơ quan chủ quản	Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án	Địa bàn thực hiện dự án	Thời gian dự án	Ngân sách toàn dự án đã cam kết	Ngân sách dự án	Giá trị giải ngân thực tế năm 2022
-----	---	----------------------------	---------------------	---	-------------------------------	-----------------------	--	-----------------------	--

1	Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững và bao trùm cho nông hộ nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2021	Tổ chức Rikolto International tại Việt Nam (Rikolto), số giấy phép: 40/CNV-VPDA cấp ngày 24/2/2015 hết hạn ngày 14/5/2023	UBND tỉnh Đồng Tháp	Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn)	tỉnh Đồng Tháp	2022-2026	330.000,00 EURO	Tổ chức Rikolto International trực tiếp quản lý vốn	0
2	Dự án Phát triển nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2 (2021-2023)	Tổ chức Seed to Table (Nhật)	UBND tỉnh Đồng Tháp	Sở Nông nghiệp và PTNT (TT Dịch vụ NN và Nước sạch NT)	tỉnh Đồng Tháp	2021-2023	150.000 USD	Tổ chức Seed to Table trực tiếp quản lý vốn	Từ (05/2021 - 03/2022) đã giải ngân 50.307 USD
3	Khoản viện trợ phi dự án Hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống tại Trường tiểu học Tân Huệ 1, huyện Thanh Bình thuộc Dự án trình diễn công nghệ Việt Nam	Tổ chức AWA (Úc)	UBND tỉnh Đồng Tháp	Sở Nông nghiệp và PTNT (TT Dịch vụ NN và Nước sạch NT)	tỉnh Đồng Tháp			Tổ chức AWA trực tiếp quản lý vốn	35.000 AUD Đã kết thúc dự án